

สรุปจำนวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับทุน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

คณะ/หน่วยงาน	จำนวน
คณะครุศาสตร์	5
คณะนิติศาสตร์	1
คณะเภสัชศาสตร์	5
คณะวิทยาศาสตร์	2
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
คณะศิลปกรรมศาสตร์	1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1
คณะอักษรศาสตร์	1
สถาบันภาษา	2
รวม	19 โครงการ
	9 คณะ

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2554

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
1	การศึกษาประสิทธิผลของวิธีการสอนแบบกลุ่มเรื่องคีย์บอร์ดสำหรับนิสิตปริญญาตรีที่ไม่มีสมรรถภาพพื้นฐานทางดนตรี	ผศ.อรนุชา อัญญาวัชระ	คณะครุศาสตร์
2	การประยุกต์ใช้การวิจัยกรณีศึกษากับการสอนและการคิดสะท้อนเพื่อการพัฒนาทักษะของนิสิตนักศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอุดมศึกษา	อ.ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์	คณะครุศาสตร์
3	การใช้เทคนิคการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย	ผศ.กวิสรา รัตนากร	คณะครุศาสตร์
4	การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	อ.ดร.ยุรวัดน์ คล้ายมงคล และ ผศ.กัญญา คงคานนท์	คณะครุศาสตร์
5	การพัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้แนวคิดการประเมินผสมผสานระหว่างการประเมินแบบ 360 องศา และเพิ่มสะสมงานสำหรับนิสิตครุศาสตร์	รศ.พัชรี วรรณรังสี และ รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ	คณะครุศาสตร์
6	ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนกฎหมายแบบการมีส่วนร่วมที่มีต่อนิสิตที่ไม่ได้เรียนคณะนิติศาสตร์	อ.ดร.คณพล จันทน์หอม และ อ.วรพล มาลสุขุม	คณะนิติศาสตร์
7	เปรียบเทียบการเรียนอภิปรายกลุ่มกับการเรียนผ่านเว็บ : รูปแบบการคิด ความพึงพอใจ และผลสัมฤทธิ์การเรียน	ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตริยะประเสริฐ	คณะเภสัชศาสตร์
8	การออกแบบการสอนเชิงปฏิบัติจริงในรายวิชาการระบบยาและสุขภาพ	รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล	คณะเภสัชศาสตร์
9	ปัจจัยด้านผู้เรียนและด้านผู้สอนที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน ความสมหวัง ความพึงพอใจในการเรียน และระดับการตัดสินใจแนะนำให้นิสิตอื่นเรียนวิชา Drug Marketing and Detailing I ปีการศึกษา 2554	รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย	คณะเภสัชศาสตร์
10	การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือในสภาพแวดล้อมที่มีการผสมผสานและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในการเรียนและบูรณาการความรู้	ผศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี และ ผศ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์	คณะเภสัชศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
11	ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตผ่านการตอบสนองต่อสถานการณ์จำลองโดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้สอน	อ.ภญ.ณัฐธิดา อารีเปี่ยม	คณะเภสัชศาสตร์
12	การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมีที่สร้างเสริมลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์	ผศ.พรพรรณ อุดมกาญจนันท์	คณะวิทยาศาสตร์
13	เทคนิคการสอนด้วยโครงงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบค่ายวิทยาศาสตร์และหนังสือการ์ตูน ต่อการเรียนรู้เรื่อง Climate change สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และต่อการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์	อ.ดร.นุตา ศุภคต	คณะวิทยาศาสตร์
14	ผลโดยสมบูรณ์ของการเรียนรู้เรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	รศ.ดร.จิตรา รุ่งกิจการพานิช	คณะวิศวกรรมศาสตร์
15	ผลการใช้เทคนิคการระดับความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนวิชา Creative Crafts	รศ.วรวุฑ สุธีวีระขจร	คณะศิลปกรรมศาสตร์
16	การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อเสริมทักษะการวิพากษ์สถาปัตยกรรมของนิสิตเป็นรายบุคคล	อ.ดร.ม.ล.จิตตวดี จิตรพงศ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
17	ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ชาวไทยและชาวญี่ปุ่น	ผศ.ดร.กนกวรรณ เลหาบุรณะกิจ คตะเกิริ	คณะอักษรศาสตร์
18	ผลกระทบของการใช้สื่อทางสังคมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและผู้สอน	รศ.ดร.แอนนาเบล งามณี ขจรบุญ	สถาบันภาษา
19	ผลของเทคนิคการตรวจแก้ไขงานเขียนแบบให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงผสมของผู้สอนที่มีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทย	อ.วไลพรรณ ปิงพิพัฒน์ตระกูล	สถาบันภาษา